



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 12

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

“นพ.อุคณ”เผยทปอ.ไม่ทบทวนเปิดปิดเรียน

● ไทยอากาศร้อนทุกเดือน ● เล็งเสนออบรมเป็นภาษาอังกฤษ 3 เดือน

ศ.นพ.อุคณ คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.กลับมาเปิดปิดภาคเรียนตามเดิม โดยขอให้ทบทวนมติ ทปอ.ที่เปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาว่า เรื่องนี้ ทปอ.เคยมีการประชุมเพื่อทบทวนมติมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปลายปี 2558 ซึ่งมี ศ.ดร.ประสพ สืบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน ทปอ.และมีมติที่จะเดินหน้าเปิดปิดภาคเรียนตามประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป ดังนั้น ทปอ.คงไม่ทบทวนเรื่องนี้อีก เพราะ ทปอ.ได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบ ส่วนปัญหาที่มีการนำเสนอถึงสภาพอากาศที่ร้อนในเดือน เม.ย.-พ.ค. นั้น ความจริงประเทศไทยก็ร้อนทุกเดือน ดังนั้น ข้ออ้างเรื่องสภาพอากาศน่าจะฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่การเปิดปิดตามอาเซียนเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร นั้น ศ.นพ.อุคณกล่าวว่า ขอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขนักศึกษาจากอาเซียนเข้ามาเรียนในไทยที่ชัดเจน คาดว่าจะเห็นผลในอีก 2-3 ปีข้างหน้า แต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการลงนามความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับประเทศเมียนมาเวียดนาม อินโดนีเซีย ซึ่งเราเปิดปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษาช่วงเวลาเดียวกัน

“ข้อห่วงใยเรื่องทีนักเรียน น.6 ที่เรียนจบและสอบแอดมิชชันผ่าน มีที่เรียนแล้ว แต่ยังไม่เปิดเรียน มีช่วงเวลาว่างนานถึง 6 เดือนก่อนเปิดภาคเรียนระดับอุดมศึกษานั้น ผมจะเสนอต่อที่ประชุมทปอ.วันที่ 24 เม.ย.นี้เพื่อขอให้มหาวิทยาลัย

ทุกแห่งจัดการเรียนการสอนนิสิตนักศึกษาปี 1 ด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นอย่างน้อย 3 เดือน เพราะปัจจุบันทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ซึ่งเด็กไทยอ่อนด้านการฟัง พูดและเขียน และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วภาษาอังกฤษยิ่งเป็นเรื่องจำเป็น” ศ.นพ.อุคณกล่าวและว่า สำหรับ มม.ก็ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเช่นกัน โดยนิสิตปี 1 ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ตามที่ มม.กำหนด ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถรับปริญญาได้ ซึ่งเกณฑ์นี้จะสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษที่ สกอ.จะประกาศในเร็วๆนี้.

